

คำอธิบายเพิ่มเติม

โครงการ/ กิจกรรม	๑. การส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรม หรือปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ๒ ครั้ง (ระดับสำนัก)
ผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ กลุ่ม
คำอธิบาย	การเข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และในเทศกาลวันสำคัญต่างๆ ตามที่กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
โครงการ/ กิจกรรม	๒. จัดมุมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด (ระดับกรม)
ผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ กลุ่ม
คำอธิบาย	กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ได้มีการจัดบอร์ดในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ เช่น การดำเนินงานตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราโชวาท การปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยใช้ศาสนา มา หลักธรรมมาภิบาล เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
วิธีคำนวณ	$\frac{\text{จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการ} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยงานทั้งหมด}}$
โครงการ/ กิจกรรม	๙. การส่งเสริมในหน่วยงานทุกภาคส่วนในกรมป่าไม้ให้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
ผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ กลุ่ม
ตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม (ระดับสำนัก)
คำอธิบาย	กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทต่างๆของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าไปในการดำเนินการโครงการการประชุมหารือ การสัมมนา เพื่อเป็นการส่งเสริมขัดเกลาบุคลากรของกรมป่าไม้ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน มีต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต

โครงการ/ กิจกรรม	๑๑. การเผยแพร่วารสาร/ แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ กลุ่ม
ตัวชี้วัด	จำนวนช่องการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง (ระดับสำนัก)
คำอธิบาย	การดำเนินการคือ จัดทำวารสารและสื่อต่างๆ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน การตั้งกล่องแจกเอกสารฟรีแก่ผู้ที่สนใจองค์ความรู้ เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรม	๑๓. กำหนดให้มีการสอดแทรกหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการจัดโครงการ/ประชุม/สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ	สำนัก/กลุ่ม
ตัวชี้วัด	อย่างน้อย ๑ โครงการ (ระดับสำนัก)
คำอธิบาย	ในการจัดโครงการ/ประชุม/สัมมนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง กำหนดให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหัวข้อการส่งเสริมเนื้อหาหัวข้อการส่งเสริม
โครงการ/ กิจกรรม	๑๗. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ	สำนักจัดการป่าชุมชน/สำนักโครงการพระราชดำริช
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
คำอธิบาย	การจัดกิจกรรมที่ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์
โครงการ/ กิจกรรม	๑๙. การติดตามระบบตรวจสอบภายใน
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง/ด้าน การติดตามตรวจสอบระบบตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง/ด้าน (การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุ การใช้จ่ายพาหนะ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การเงิน การบัญชี
คำอธิบาย	การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/ กิจกรรม	๒๒.การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร กับหน่วยงานทุกภาคส่วนของกรมป่าไม้ เพื่อกำหนดการที่เป็นรูปธรรม
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการจัดการประชุมชี้แจง
คำอธิบาย